

ธสน. จัดสัมมนาเจาะลึกประเทศจีน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ร่วมกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ การคลัง สภาธุรกิจไทย – จีน หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดสัมมนาเรื่อง “เจาะลึก ขั้นตอนการทำธุรกิจกับจีน...เรื่องที่นักธุรกิจไทยต้องรู้” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2548 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องชาลอน บี โรงแรมสวิสไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย ที่ต้องการขยายตลาดไปยังประเทศจีนได้เห็นถึงช่องทางและโอกาสในการทำธุรกิจกับจีนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการ ธสน. กล่าวว่าเนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากร มากถึง 1,300 ล้านคน จึงถือเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่ ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนนโยบายการปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีนทำให้ประชากรมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น การจัดสัมมนา “เจาะลึก ขั้นตอนการทำธุรกิจกับจีน...เรื่องที่นักธุรกิจไทยต้องรู้” ในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยที่ต้องการขยายการค้าไปยังประเทศจีน เพื่อเตรียมความพร้อมและใช้เป็นข้อมูล ประกอบการทำธุรกิจกับจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการผู้จัดการ ธสน. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ โอกาสทางธุรกิจ在中国 ซึ่งประกอบด้วยมณฑลของจีนที่มีศักยภาพทางการค้า กลุ่มสินค้าที่จีนนิยมนำเข้าจากไทย การเลือกหุ้นส่วนทางธุรกิจ และข้อควรทราบก่อนทำการค้ากับจีน ได้แก่ กฎระเบียบทางการค้าทั่วไปที่ควรทราบ ระบบภาษีศุลกากร รูปแบบการชำระเงิน และระบบการกระจายสินค้าในจีน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณมัลลิกา พัวจินดาเนตร กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) นักวิชาการพาณิชย์ 8 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน คุณพิเชฏ์ เหยียญมหาสาร ผู้ตรวจราชการและผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการบริหารนโยบายการนำเข้า กระทรวงพาณิชย์ และคุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร กรรมการสภาธุรกิจ ไทย – จีน ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสนับสนุนธุรกิจส่งออก ฝ่ายกลยุทธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ ธสน. สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2271 3700 ต่อ 2720 – 3

16 พฤษภาคม 2548

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศของไทย หรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ